

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่สอบได้	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๓	๕๙๑๐๐๓๐๐	นางสาวศรัญญา ผู้หนอง
๒	๒	๕๙๑๐๐๓๖๙	นางสาวตุลยดา สิทธิ
๓	๕	๕๙๑๐๐๕๗๗	นางสาววิภาวี ผาชัยภูมิ
๔	๖	๕๙๑๐๐๔๙๑	นางสาวนันทรัตน์ ปัญญา
๕	๔	๕๙๑๐๐๙๓๘	นางอรพิน คนไฉ
๖	๑	๕๙๑๐๐๒๙๙	นางกรณิการ์ ศรีบัวบาน

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรมนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๔. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวแสดงความจำนงขอรับการบรรจุ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๖ ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) รัชชัย ไทยเขียว

(นายรัชชัย ไทยเขียว)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง

(นางหนึ่งฤทัย สองห้อง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ปริญญารณณ์ คัด/ทาน